

Số 1185^{*}-CV/ĐU

Về tăng cường tuyên truyền, quán triệt thực hiện
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ trên địa bàn Thành phố

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ đang có diễn biến phức tạp, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính trong những ngày cuối năm 2024 và đầu năm 2025, đã xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản¹; thực hiện Công văn số 09-CV/BTGDVTU ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tăng cường tuyên truyền, quán triệt thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:

1. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1.1. Tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng đến toàn cơ quan, đơn vị về thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1492/QĐ-TT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi năm 2013; Chỉ thị số 14-C1/TU ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

¹ Vụ cháy nhà 4 tầng ở Phường 12, quận Tân Bình, 2 người chết, nhiều người bị thương, vụ cháy nhà 5 tầng tại khu nhà trọ 37 phòng ở Thành phố Thủ Đức khiến hai vợ chồng tử vong...

Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện cần đảm bảo thực chất, toàn diện; đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan nâng cao hơn nữa về nhận thức và phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Các đơn vị phải xác định công tác phòng, cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ thường xuyên, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị phụ trách. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để chủ động đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị và động viên, khen thưởng kịp thời.

1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng cơ bản, phổ thông và thường xuyên tổ chức diễn tập, thực hành cho đội ngũ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, thoát nạn. Tăng cường hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, cảnh báo, loại bỏ những nguy cơ, yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, các khu chợ dân sinh, các chung cư cao tầng.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường đăng tải các bài viết, tin bài trên báo chí nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống cháy nổ, hiểu rõ những hành vi vi phạm, những nguyên nhân và hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra, để từ đó tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” và quan điểm “Phát huy sức mạnh của Nhân dân, lực lượng tại chỗ, kịp thời xử lý nhanh, hiệu quả; ngăn chặn và không để xảy ra cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người”.

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

(1) Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

(2) Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

(3) Người dân Thành phố Hồ Chí Minh hãy chủ động học tập, tìm hiểu để có kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.

(4) Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy.

(5) Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thân của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

(6) Thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện những nội dung trên góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Huỳnh Long